

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tại Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi

Thực hiện Công văn số 1918/SNV-TĐKT ngày 17/10/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện tổng kết phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tổng kết kết quả thực hiện như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác dân tộc. Ban có 17 công chức và lao động hợp đồng, trong đó có 19 đảng viên đang sinh hoạt tại Chi bộ Ban Dân tộc tỉnh. Cán bộ công chức, người lao động luôn nêu cao tinh thần tự giác, chấp hành tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện miền núi triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid 19 bằng nhiều hình thức, góp phần nâng cao nhận thức và tinh thần chống dịch của công chức, người lao động và đồng bào vùng dân tộc thiểu số miền núi; nhờ đó, công chức và người lao động yên tâm công tác, không để ảnh hưởng đến công việc. Tuy nhiên, vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp và vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn nhiều khó khăn nên công tác phòng, chống dịch trong thời gian đầu gặp một số khó khăn nhất định.

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát động Phong trào thi đua

a) Kết quả xây dựng và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, phát động và triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” (gọi tắt là phong trào thi đua);

Thực hiện Quyết định số 1477/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”; ngày 05/10/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 661/KH-BDT về việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua đặc biệt “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến

thắng đại dịch Covid-19”. Theo đó, Ban Dân tộc nêu rõ mục đích, yêu cầu, tiêu chí thi đua, hình thức khen thưởng... để phát động phong trào thi đua đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của Ban Dân tộc.

b) Phân công nhiệm vụ; tổ chức thực hiện, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua.

- Để triển khai thực hiện Kế hoạch số 661/KH-BDT ngày 05/10/2021, Ban Dân tộc tỉnh đã đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, lãnh đạo các Phòng thuộc Ban và cán bộ công chức cơ quan nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Biên tập Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc tỉnh đã chủ động phối hợp các đơn vị có liên quan kịp thời tuyên truyền, phổ biến đến tập thể, cá nhân thực hiện tốt Phong trào thi đua.

- Công tác chăm lo sức khỏe và đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống cũng là một trong những nội dung chủ yếu của phong trào thi đua. Công tác truyền thông phối hợp cung cấp nội dung, thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19 đến đồng bào DTTS bằng các hình thức sáng tạo, linh hoạt gắn với phong tục, tập quán, văn hóa của các dân tộc. Trong đó, Ban Dân tộc tỉnh đã chú trọng đăng tải các tin, bài, phát huy vai trò của tổ chức, cá nhân đặc biệt là già làng, người có uy tín trong đồng bào DTTS. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở đồng bào hiểu, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).

Với những cố gắng của các cấp chính quyền, trong thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và đoàn kết dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện luôn được đảm bảo ổn định. Đồng bào luôn phát huy truyền thống xây dựng và đoàn kết, bình đẳng giữa các dân tộc, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình, phát huy vai trò của người có uy tín, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới vì thế đã góp phần giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thực hiện tốt công tác phòng, ngừa dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; vệ sinh môi trường phòng ngừa dịch bệnh tái phát; tiêu độc, khử trùng chuồng trại; kịp thời tiêm phòng các loại vắc xin. Công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho đồng bào luôn được duy trì thường xuyên, công tác phòng chống và kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện được tăng cường và quan tâm kịp thời.

2. Công tác tuyên truyền

Công chức và người lao động Ban Dân tộc thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Nhắc nhở người thân trong gia đình và mọi người xung quanh cùng nghiêm túc thực hiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (*sử dụng các app hỗ trợ phòng chống Covid như NCOVI, Bluzone, ..., thực hiện quét mã QR của khách đến giao dịch tại trụ sở cơ quan*); ban hành Công văn số 547/BDT-VP ngày 23/8/2021 về việc triển khai cài đặt, sử dụng và tuyên truyền ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”; Công văn số 599/BDT-VP, ngày 15/9/2021 tuyên truyền việc triển khai phần mềm quản lý di biến động công dân ra, vào vùng dịch và quản lý việc tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Công văn số 727/BDT-VP, ngày 25/10/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19; đăng lên website của Ban gương người tốt, việc tốt, giới thiệu các mô hình tiêu biểu vừa phát triển kinh tế, vừa chống dịch hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo trong công tác phòng, chống dịch để nhân rộng những giá trị tốt đẹp nhất của từng con người, cộng đồng, tạo sức lan tỏa rộng khắp; kịp thời ngăn chặn, xử lý thật nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19.

III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kết quả hưởng ứng, thực hiện Phong trào thi đua

a) Đối với công tác xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế về phòng, chống Covid-19

- Ban Dân tộc tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời các công văn, hướng dẫn, tuyên truyền về phòng, chống Covid-19¹.

- Thực hiện văn bản chỉ đạo của Ủy ban Dân tộc và UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện miền núi triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh covid 19 bằng nhiều hình thức, cụ thể: Ban Dân tộc tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ngãi để đưa tin, phóng sự bằng tiếng Kinh, tiếng Hrê, tiếng Co đến người dân là đồng bào DTTS về phòng, chống covid -19 và thông tin hướng dẫn người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nghiêm túc, nhằm phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, hướng dẫn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đọc báo, tuyên truyền những nội dung được truyền tải trên các báo, tạp chí, phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số đọc báo, tuyên truyền những nội dung được truyền tải trên các báo, tạp chí, phát huy vai trò người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền cơ sở và hướng dẫn của ngành y tế trong phòng, chống dịch Covid – 19.

b) Tình hình dịch bệnh tại cơ quan, đơn vị, số lượng người tiêm vacxin

Ban Dân tộc tỉnh có 15/20 cán bộ, công chức, người lao động mắc Covid-19 đã thực hiện đúng các quy định về cách ly, điều trị và đều được chữa khỏi. 100% công chức, người lao động đều được tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 đầy đủ theo quy định.

¹ Các Công văn số: 541/BDT-VP ngày 27/7/2021 về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19; 563/BDT-VP ngày 30/8/2021 về việc triển khai biện pháp đặc thù chống dịch Covid-19; 558/BDT-TTĐB ngày 26/8/2021 về việc thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Công văn số 727/BDT-VP ngày 25/10/2021 về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19;...

c) Công tác ủng hộ, tình nguyện, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân...

Thực hiện Kế hoạch số 144/ KH-MTTQ-BTT của Thường trực UBMTTQVN tỉnh vận động toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid - 19 và Thư kêu gọi Toàn dân tham gia, đóng góp, ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, công chức, người lao động Ban Dân tộc đã trích 01 ngày lương đóng góp nhằm chung tay chia sẻ những khó khăn chung do dịch bệnh.

2. Đánh giá tác động, hiệu quả của Phong trào thi đua đối với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan.

Qua phát động Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua đối với việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ quan, đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; động viên toàn thể công chức, nhân dân tích cực, chủ động tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19; khuyến khích sự sáng tạo, vượt khó, phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp và biện pháp thực tế để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản; đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quyết tâm cao hơn nữa trong hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua đặc biệt này.

3. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua

Với tinh thần chung tay đẩy lùi dịch bệnh; toàn thể công chức, người lao động và nhân dân đều ý thức và tự giác cao để phòng chống dịch; thực hiện tốt các nội dung thi đua nhằm góp phần thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh.

4. Kết quả biểu dương, tôn vinh, khen thưởng Phong trào thi đua: Không

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Không có đề xuất, kiến nghị

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “Quảng Ngãi đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” tại Ban Dân tộc tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh báo cáo đề Sở Nội vụ tổng hợp theo quy định./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ;
- Lãnh đạo ban;
- Các phòng thuộc Ban;
- Lưu VT.

TRƯỞNG BAN

Hồ Ngọc Thịnh

